



ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำ
ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศ ดังนี้

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญชวนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลสวนพริก ตำบลวัดตูม ตำบลหันตรา ตำบลลุมพลี ตำบลคลองสระบัว ตำบลหัวรอ ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบลหอรบตันไชย ตำบลท่าवासูกกรี ตำบลไผ่ลิง ตำบลประตู่ชัย ตำบลกะมัง ตำบลคลองสวนพลู ตำบลสำเภาล่ม ตำบลเกาะเรียน ตำบลคลองตะเคียน ตำบลปากกราน ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลข้าวเม่า ตำบลธนู ตำบลคานหาม อำเภออุทัย ตำบลบ้านกรด ตำบลคู้กลาน ตำบลสามเรือน ตำบลขนอนหลวง และตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแผนที่แสดงท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม ไปตรวจดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับผังเมืองรวม ซึ่งรวมถึงแผนผังและข้อกำหนดของผังเมืองรวม ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแสดงข้อคิดเห็นด้วยวาจาในวันที่มีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนตามที่กำหนดไว้ข้างท้ายนี้ หรือแสดงข้อคิดเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการวาง และจัดทำผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยส่งไปที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่ว่าการอำเภออุทัย ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลตำบลบ้านกรด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธนู ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

สำนัก...

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขอให้แสดงข้อคิดเห็นให้ปรากฏในหนังสือแสดงข้อคิดเห็นด้วยว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินแปลงใดหรืออาคารเลขที่เท่าใด และหากเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารดังกล่าวก็ให้ส่งหลักฐานการมอบหมายไปด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดให้มีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในวันดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดของผังเมืองรวมอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามหากผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะยื่นคำร้องในระยะเวลาการปิดประกาศไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันดังกล่าว จะต้องยื่นคำร้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์เป็นหนังสือไว้ในวันประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อคิดเห็นเป็นหนังสือ มิฉะนั้นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาในภายหลัง อนึ่ง หนังสือคำร้องพร้อมการสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้ส่งไปยังสถานที่ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมนทล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง